



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว๑๗๒๗ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือ
ข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปร่วมประชุมได้ทาง
www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/

03610

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิษฏางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕

มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๒๒๔๔๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปร่วมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปร่วมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๕๙

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน การประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. มิติ/บริบทด้านต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ประชาคมอาเซียน เป็นต้น ให้ติดตามและสรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงขององค์กรต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมถึงการบริหารงานในเชิงพื้นที่ เพื่อให้รู้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยให้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ</p> <p>๒. Zoning ภาคการเกษตร การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในแต่ละพื้นที่ต้องพิจารณาภาพรวม Demand และ Supply ของประเทศและโครงสร้างเศรษฐกิจต่างประเทศเพื่อให้เกิดความสมดุล</p> <p>๓. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีการผลักดันให้เกิดการพัฒนาทุกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔. ระบบเตือนภัยสึนามิ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจระบบเตือนภัยสึนามิ และให้มีที่พัก/หลบภัย (Shelter) ให้เพียงพอ</p>	<p>ตท.สป./ ทุกหน่วยงาน</p> <p>สนผ.สป./ปค.</p> <p>พช.</p> <p>ปภ.</p>
<p>สรุปข่าวสารสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหามัน คงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)</p> <p>๑. ด้านการต่างประเทศ</p> <p>๑.๑ สถาบันนโยบายโลก (World Policy Institute: WPI) เชิญอดีต นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย และบทบาทของไทยในเวทีโลก ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่นครนิวยอร์ก ซึ่งมีกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกาได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ WPI ยุติการดำเนินการโดยรณรงค์ผ่าน Website ซึ่ง WPI ยังไม่มีท่าทีใด ๆ ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เห็นว่าการณื่อดังกล่าวเป็นสิ่งที่สามารถทำได้แต่ต้องพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศ และไม่ควรพูดอะไรที่จะทำให้ความขัดแย้ง</p> <p>๒. สถานการณ์ภายในประเทศ ด้านการเมือง/ความมั่นคง</p> <p>๒.๑ การร่างรัฐธรรมนูญ การวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญและเสนอความเห็นเพื่อปรับแก้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนประชาชนทั่วไปรอพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขปรับปรุงก่อน สำหรับการเคลื่อนไหวของนายทักษิณฯ ฝ่ายข่าวมองว่าเป็นการหวังผลให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและต้องการให้ต่างประเทศเห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญไม่โปร่งใส</p> <p>๒.๒ การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช พระปลัดนนท์ กิตติปัญโญ ประธานสภานิสิตมหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้นัดหมายสภานิสิตทุกวิทยาเขตทั่วประเทศ เพื่อแสดงท่าทีและจุดยืน กรณีรัฐบาลแสดงออกถึงการไม่เชื่อถือมหาเถรสมาคม (มส.) เลิกปฏิบัติต่อคณะสงฆ์ และการส่งทหารเข้ามาควบคุมนิสิตตามวิทยาเขตต่าง ๆ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ผลสำรวจของนิด้าโพล พบว่าร้อยละ ๔๕.๘๐ ต้องการให้ความชัดเจนในวงการสงฆ์สงฆ์ก่อนแล้วจึงเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช และร้อยละ ๒๘.๓๐ ให้ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม</p> <p>๒.๓ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กลุ่มเครือข่ายหนังสือชานาแห่งประเทศไทย (คนท.) สมาชิกสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประมาณ ๕๐๐ คน นำโดยนายชินนทร์ ดวงดารา ชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาหนี้สินเร่งด่วนกรณีจะถูกยึดทรัพย์ บังคับคดีขายทอดตลาด แต่สมาชิกบางส่วนได้ถอนตัวจากการชุมนุมโดยไปปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องจากไม่มั่นใจในการขับเคลื่อนข้อเรียกร้องของแกนนำ ส่งผลให้แกนนำแตกแยกและแย่งชิงฐานมวลชน และมีการแสวงหาผลประโยชน์จากการเก็บเงินรายเดือนจากสมาชิก</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การร่างรัฐธรรมนูญ การจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในเบื้องต้นมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่จะแจกร่างรัฐธรรมนูญ และจำนวนผู้มีสิทธิในการออกเสียงประชามติ - จัดสถานที่และอำนวยความสะดวกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการชี้แจงเนื้อหา/ประเด็นสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนรับทราบ - ปิดประกาศร่างรัฐธรรมนูญ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ - รณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบร่างรัฐธรรมนูญและออกไปใช้สิทธิโดยไม่ต้องไม่มีการชี้แนะ <p>ทั้งนี้ ให้กรมการปกครองจัดทำรายละเอียดจำนวนผู้มีสิทธิในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลาง พร้อมทั้งพิจารณาในการเข้าร่วมกิจกรรมของสงฆ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหา</p> <p>๓. ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน เครือข่ายหนังสือชานาแห่งประเทศไทย (คนท.) ให้กรมการปกครองร่วมกับกระทรวงยุติธรรมดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยนำหนี้เข้าระบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)</p>	<p>ปค./กทท./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค.</p>
<p>โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>การรับฟังความคิดเห็น/การประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจแนวคิดการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับ ความปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบการดำรงชีวิตตามวิถีชุมชนเดิม</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์เฉพาะเจาะจงกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจหรือกลุ่มที่คัดค้าน</p> <p>๓. การระดมความคิดเห็นจากประชาชน และภาคเอกชนหลาย ๆ กลุ่ม และนำเสนอความคิดเห็นของกลุ่มผู้สนับสนุนซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงให้ปรากฏต่อสาธารณชน ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลไปถึงประชาชน</p> <p>กรมเจ้าท่า</p> <p>กรมเจ้าท่าได้ยกร่างแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำรวมถึงการรับฟังความคิดเห็น โดยอยู่ระหว่างการประมวลความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีและสำนักงาน กฤษฎีกาต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ การแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำเจ้าพระยาได้ และยังคงครอบคลุมถึงการปลูกสร้างในสถานที่อื่นๆ ซึ่งส่วนราชการจะขออนุญาตดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การออกแบบของคณะอนุกรรมการด้านการออกแบบและภูมิสถาปัตย์ ขอให้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และภาคเอกชน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะตั้งแต่ Conceptual Design จนถึงรูปแบบโดยออกแบบอย่างน้อย ๒-๓ รูปแบบ เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่สำคัญ ๆ เช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศทราบถึงวัตถุประสงค์การพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและประโยชน์ที่จะได้รับ</p>	<p>กทม.</p> <p>กทม.</p>
<p>มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ</p>	<p>สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท</p> <p>๑.๑ ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติแล้ว ๑๒๑,๕๐๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๘๓๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗ - ก่อหนี้คงเหลือในระบบ ๑๔,๐๑๑.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๕ - เบิกจ่ายแล้ว ๘,๖๐๑.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๓ <p>๒. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (งบสร้างอาชีพ/สร้างรายได้) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ก่อหนี้คงเหลือในระบบ ๕๗๐.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๐</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๒๖.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๑</p> <p>- ขอยกเลิกโครงการ ๒๗ โครงการ ในพื้นที่ ๗ จังหวัด งบประมาณ ๘๖.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๘</p> <p>๓. มาตรการสนับสนุนการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ ดำเนินการนำร่องใน ๒๑ จังหวัด จำนวน ๔๒๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๔.๒๘๐ ล้านบาท มีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- ก่อหนี้คงเหลือในระบบ ๒๒.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๔</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๐.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๗</p> <p>- ขอยกเลิกโครงการ ๙ รายการ ในพื้นที่ ๗ จังหวัด งบประมาณ ๖.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๖</p> <p>๔. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒,๒๘๖.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- เบิกจ่ายแล้ว ๑,๘๐๖.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๓</p> <p style="text-align: right;">(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙)</p> <p><u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ในอนาคต อาจจะมีการดำเนินโครงการในลักษณะนี้เพิ่มเติมอีก โดยปรับปรุงการดำเนินงาน เช่น เพิ่มระยะเวลาดำเนินงาน การเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เป็นต้น</p> <p><u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</u></p> <p>๑. กรมการปกครองได้ตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการประกวด Best Practice โดยการประกวดต้องดำเนินการหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ซึ่งโครงการมีกรอบระยะเวลาดำเนินงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอขยายเวลาในการใช้บริหารโครงการเพื่อประกวด Best Practice</p> <p>๒. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายเวลาเฉพาะโครงการที่มีปัญหาการขอใช้พื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ฯลฯ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้ได้มากที่สุด และดำเนินการด้วยความโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยติดตามและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ</p> <p>๒. เร่งเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขอขยายเวลาสำหรับงบบริหารโครงการเพื่อใช้ในการประกวด Best Practice และขอขยายเวลาสำหรับโครงการที่ติดขัดปัญหาการขอใช้พื้นที่</p>	<p>สนพ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนพ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔)</p>	<p>สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพรหมพิริยะ จิณฺสูณฺธี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</p> <p>ระยะที่ ๑ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย ๒๐ จังหวัด ๑๕๕ โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕๐ โครงการ จำนวน ๑๙ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๘ - อยู่ระหว่างดำเนินการการปลูกพืช ๒ โครงการ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ โครงการ เนื่องจากเครื่องสูบน้ำเสียหายขณะนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้ว และจังหวัดราชบุรี ๑ โครงการ ล่าช้าเนื่องจากขาดน้ำ - ยกเลิก ๓ โครงการ ๒ จังหวัด (จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากน้ำเค็ม และจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย) - Best Practice ๖๑ โครงการ ๑๕ จังหวัด <p>ระยะที่ ๒ ด้านการเกษตรอื่นๆ อาชีพนอกภาคการเกษตรและการจ้างงาน</p> <p>ครั้งที่ ๑ ภาพรวม ๓,๑๓๕ โครงการ วงเงิน ๑,๖๑๔.๐๔ ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - พืชใช้น้ำน้อย (มีแหล่งน้ำ) ๔๐๘ โครงการ งบประมาณ ๑๕๒.๙๖ ล้านบาท - เกษตรอื่น ๆ ๑,๘๖๑ โครงการ งบประมาณ ๒๑๘.๐๒ ล้านบาท - นอกภาคการเกษตร ๘๖๖ โครงการ งบประมาณ ๒๔๓.๐๗ ล้านบาท <p>ครั้งที่ ๒ ภาพรวม ๔,๙๓๗ โครงการ วงเงิน ๒,๙๖๗.๔๑ ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกษตรอื่นๆ ๔,๐๔๑ โครงการ วงเงิน ๒,๖๙๕.๕๔ ล้านบาท - นอกภาคการเกษตร ๘๙๖ โครงการ วงเงิน ๒๗๑.๘๗ ล้านบาท <p>ขณะนี้ สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อโอนงบประมาณให้จังหวัดภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙</p> <p style="text-align: right;">(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙)</p>	
<p>การประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการในระดับพื้นที่</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (นายชยพล จิตศักดิ์)</p> <p>๑. คณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้แก่สื่อมวลชน เช่น การกำจัดผักตบชวา โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน การขับเคลื่อนการพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผลการขับเคลื่อนของศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งสิ้น ๑๖ ข่าว รวมไปถึงการไปร่วมแถลงข่าวกับโฆษกของรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาล</p> <p>๒. การดำเนินการในระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์โดยมีรองอธิบดีกรม รองผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ</p> <p>๓. การดำเนินการในระดับพื้นที่ ได้สั่งการให้จังหวัดจัดตั้งคณะทำงานโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบเรื่องการประชาสัมพันธ์ และเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่สาธารณชนให้แพร่หลาย</p> <p>๔. G-News ขณะนี้ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแล้ว ๑๖ เรื่อง แบ่งเป็น ๑) ข้อมูลของส่วนกลางที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ๓๓ เรื่อง และ ๒) ข้อมูลของส่วนภูมิภาคดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ G - News ไปแล้ว ๓๑ ภาพ โดยปัจจุบันได้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เน้นประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการในระดับพื้นที่ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ๒. ข้อมูลที่น่าสนใจและสำคัญให้มีการเกริ่นนำ (ที่มา) สรุปเนื้อหาสั้น ๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีคำสำคัญหลัก (Keyword) เช่น การจัดที่ดินทำกิน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดการขยะที่ดี การกำจัดผักตบชวา เป็นต้น โดยอาจนำเสนอเป็น Infographic ๓. เสนอข้อมูลที่สำคัญ มีความน่าสนใจ และเป็นข่าวใหม่นอกเหนือจากข่าวปกติ 	<p>สน.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
<p>การตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย (ยผ.)</p>	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>กำหนดการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงรายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙</p> <p>กำหนดการภาคเช้า เดินทางโดยเครื่องบินกองการบิน กรมขนส่งทหารบก ไปลงที่จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และเดินทางไปดูการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยการใช้ผักตบชวาที่โรงปุ๋ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา</p> <p>กำหนดการภาคบ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจเยี่ยมด่านจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา - เดินทางไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเพื่อดูความก้าวหน้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษ - รับฟังบรรยายสรุปโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) - การประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ๙ จังหวัดภาคเหนือ 	
<p>สถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การดำเนินงานตามข้อสั่งการและการเตรียมการ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ การสำรวจแหล่งน้ำต้นทุน <ul style="list-style-type: none"> - ในเขตชลประทาน (ข้อมูลกรมชลประทาน) พบว่ามีแหล่งน้ำในปริมาณน้ำที่ใช้การได้รวมทั้งสิ้น ๔๘๑ แห่ง จำนวน ๑๔,๗๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร - นอกเขตชลประทาน (ข้อมูลศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ปี ๒๕๕๘/๕๙) พบว่ามีแหล่งน้ำในปริมาณน้ำที่ใช้การได้รวมทั้งสิ้น ๓๗๑,๔๐๘ บ่อ/แห่ง จำนวน ๑,๙๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- บ่อบาดาล (ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พบว่ามีแหล่งน้ำในปริมาณน้ำที่ใ้การได้รวมทั้งสิ้น ๒๕๑,๗๖๑ แห่ง</p> <p>๑.๒ การสำรวจทะเบียนเครื่องจักรกลสาธารณภัย มีดังนี้</p> <p>- รถสูบล่งน้ำระยะไกลแรงดันสูงสามารถสูบล่งน้ำ ระยะ ๓ กิโลเมตร จำนวน ๓๖ คัน</p> <p>- เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒,๗๑๙ เครื่อง มีขนาดท่อส่ง ๔-๘ นิ้ว และ ๑๐ นิ้วขึ้นไป</p> <p>- รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๖,๒๓๔ คัน ประกอบด้วยรถขนาด ๔,๐๐๐-๙,๐๐๐ ลิตร และรถขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป โดยส่วนหนึ่งเป็นของเอกชนที่สมัครใจช่วย</p> <p>- รถผลิตน้ำดื่มจำนวน ๖๗ คัน มีกำลังในการผลิตน้ำสะอาดได้ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง</p> <p>โดยเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวหากอยู่ในพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้งบประมาณของท้องถิ่นได้ หากไม่มีงบประมาณสามารถใช้เงินอุดหนุนราชการได้</p> <p>๑.๓ ระบบประปา</p> <p>- ระบบประปาที่มีความเสี่ยง มี ๑๒ สาขา ๙ จังหวัด</p> <p>- ต้องเฝ้าระวัง ๔๙ สาขา ๓๒ จังหวัด โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เฝ้าระวังทุกวันจากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเทียบกับข้อมูลของระบบประปาในพื้นที่</p> <p>๑.๔ การเฝ้าระวังการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั่วประเทศ จำนวน ๓,๐๔๐ แห่ง แบ่งเป็น</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ จำนวน ๒,๕๖๖ แห่ง ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังเพราะเกรงว่าประชาชนจะสูบน้ำเพื่อการเกษตร</p> <p>- ส่วนที่ใช้ผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง จำนวน ๔๗๔ แห่ง</p> <p>๒. สถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ</p> <p>๒.๑ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกาศฯ ไปแล้วจำนวน ๑๘ จังหวัด ๙๑ อำเภอ ๔๔๖ ตำบล ๓,๘๘๘ หมู่บ้าน โดยเป็นด้านการเกษตร ๑๖ จังหวัด และด้านน้ำ อุบโภคบริโภค ๒ จังหวัด ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สื่อมวลชนแล้ว</p> <p>๒.๒ การเฝ้าระวังน้ำเค็ม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เฝ้าระวังใน ๓ จุด คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำท่าจีน ขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและดำเนินการได้ตามนโยบายทุกอย่าง</p> <p>๒.๓ การให้ความช่วยเหลือ</p> <p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้เงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดำเนินการไปก่อนโดยไม่ต้องรอการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ได้แจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบถึงหลักเกณฑ์การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ไม่สามารถใช้ดุลยพินิจในการประกาศฯ ได้</p> <p>๓. ระบบการรายงานและการสื่อสาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดการประชุมทุกวันศุกร์โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และทุกจังหวัดจะรายงานประจำวัน และข้อสั่งการต่างๆ ไปสู่การชี้แจงให้ประชาชนทราบ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การเสนอข่าวผ่านสื่อหรือการสัมภาษณ์ออกรายการ ให้นำเสนอข้อมูลตามเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงและให้เตรียมข้อมูลนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น สถานการณ์ปัจจุบัน จำนวนแหล่งน้ำที่สามารถใช้ได้จนถึงฤดูฝน ผลกระทบในแต่ละพื้นที่ การให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น</p> <p>๒. ประสานการปฏิบัติกับการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สน.สป./ปก./สถ./กปน./กปก.</p> <p>ปก./ปค./สถ./ยผ./กปน./กปก.</p>
เรื่องอื่น ๆ	<p>๑. กำหนดการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดอุดรธานี (นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)</p> <p>๑.๑ กำหนดการภาคเช้า</p> <p>- ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยนำเสนอการบริหารจัดการน้ำของชุมชนตามแนวทางปิดทองหลังพระและการต่อยอดการพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่</p> <p>- เยี่ยมชมนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน</p> <p>- พบปะประชาชนประมาณ ๕๐๐ คน</p> <p>๑.๒ กำหนดการภาคบ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ</p> <p>๒. กำหนดการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) กำหนดประชุมโครงการหลวงและดูงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำเสนอโครงการแม่แจ่มโมเดล ตัวอย่างการจัดการหมอกควันไฟป่า</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เตรียมข้อมูลในการนำเสนอกรณีต่าง ๆ เช่น หมอกควันไฟป่า เป็นต้น</p>	<p>สบจ.สป./จังหวัดอุดรธานี</p> <p>สบจ.สป./จังหวัดเชียงใหม่</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายยงยุทธ โกเมศ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ขยายระยะเวลาการอนุมัติผูกพันถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หากการอนุมัติผูกพันไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดให้ส่งคืนงบประมาณโดยสำนักงบประมาณได้เตรียมจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนเงินคืนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะนำเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>งบลงทุนของกระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรงบลงทุน ๖๖,๐๐๐ ล้านบาท ยังไม่ได้การอนุมัติผูกพัน ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.